

มือดีแจ่งเบาะแสสอบ ผอ.โรงเรียนมีพิรุณ "โกศล" จับตาพื้นที่ออกขอสอบเอง

นำเสนอเมื่อ : 25 ม.ค. 2562

ไล่บี้เรื่องทุจริต ศธ.ที่คั่งค้างยกกระบิ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาทุจริตภายใน ศธ. เปิดเผยว่า ตนได้เรียกคณะทำงานฝ่ายกฎหมายมาหารือในการไล่ติดตามเรื่องทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้นของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพราะขณะนี้หลายคดีที่มีการดำเนินการลาซาและตรวจสอบไม่เสร็จสิ้นสักที ซึ่งไล่ตั้งแต่โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะมัธยมศึกษาตอนต้น งบประมาณ 6 แสนบาทต่อโรงเรียน วงเงิน 279 ลานบาทของเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคอีสาน, โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หรือการก่อสร้างโดมของ 11 โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้, เรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครราชสีมา เขต 5 ที่มีการวางฎีกาเบิกเงินเข้าช้อนกับโรงเรียน และเรื่องที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ที่ถูกรองเรียนตกเขียวโดยเรียกเก็บเงินเปอร์เซ็นต์จากโรงเรียน รวมไปถึงการเกาะติดเรื่องโครงการ Safe Zone School (CCTV) ใน 12 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มีการเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว ซึ่งขณะนี้รอคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ตนต้องการสะสางคดีต่างๆ ที่ยังคงอยู่ให้เสร็จสิ้นในระหว่างที่ตนยังนั่งทำงานในตำแหน่งนี้อยู่ เพื่อให้คดีทุจริตที่เกิดขึ้นได้รับการสะสางให้เสร็จเรียบร้อยในยุครัฐบาลชุดนี้

ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ตนยังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เพิ่งมีการสอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยว่าในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการออกขอสอบด้วยตัวเอง พบอาจมีความไม่ชอบมาพากลในการสอบดังกล่าวขึ้น ซึ่งบางพื้นที่อาจจะมีการขอสอบรั่วไหล โดยมีการจ่ายเงินต่อหัวสูงถึง 400,000 บาท **แต่เรื่องนี้ตนยังไม่ปักใจเชื่อ และขอตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้ง** ซึ่งการตรวจสอบจะเพิ่งเล็งเฉพาะพื้นที่ที่มีการออกขอสอบกันเองก่อน ซึ่งเท่าที่ทราบมีจำนวนหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม หากพบมีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเท่าที่ได้รับรายงานในเมืองตนภาพรวมการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยดี ส่วนใหญ่ใช้ขอสอบที่ออกโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยรัฐ](#) วันที่ 25 ม.ค. 2562